

# Elon Musk và những “phép thuật” biến hóa thị trường tiền ảo Bitcoin, Dogecoin...

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thị Thanh Tú

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Nghệ An

Nếu như trong vòng một năm trở lại đây, chỉ với một dòng thông báo của tỉ phú Elon Musk trên trang cá nhân Twitter, đã khiến thị trường tiền ảo số 1 thế giới sôi động, thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Thì bây giờ cũng chỉ với một thông báo của ông về việc Tesla dùng nhận thanh toán bằng Bitcoin đã tạo nên cơn địa chấn với thị trường tiền ảo. Không chỉ Bitcoin, mà hàng loạt đồng coin đã lao dốc không phanh.

## 1. Những diễn biến đáng chú ý của đồng tiền ảo số 1 thế giới từ đầu năm 2021

Tiền ảo Dogecoin tăng hơn 90% lên mức cao kỷ lục vào ngày 16/04/2021, đưa mức tăng của loại tiền ảo này lên gần 300% trong một tuần.

Diễn biến đáng chú ý của Dogecoin xảy ra hai ngày sau khi tỉ phú Elon Musk đăng dòng Twitter: "Doge Barking at the Moon" (Tạm dịch: Doge sủa trên mặt trăng) kèm theo hình ảnh tranh vẽ của nghệ sĩ Tây Ban Nha Joan Miró "Dog Barking at the Moon".

Giám đốc điều hành Tesla từng chia sẻ về tiền ảo Dogecoin. Ngày 04/02/2021, giá tiền ảo Dogecoin tăng hơn 60% sau khi tỉ phú Elon Musk đăng dòng về nó.

Dogecoin được giao dịch gần nhất ở mức khoảng 34 xu sau khi đạt mức cao nhất là 45 xu, Reuters ngày 17/04/2021 dẫn dữ liệu trên trang web Blockchain và tiền điện tử Coindesk. Cho thời điểm hiện tại của năm 2021, giá tiền ảo Dogecoin đã tăng hơn 7.000.

Tiền ảo Dogecoin được tạo ra nhằm mục tiêu chủ yếu để phê bình châm biếm về cơn sốt tiền ảo vào năm 2013. Loại tiền ảo này có thể được mua và bán trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Tiền ảo này dựa trên meme "Doge" phổ biến cuối năm 2013. Meme có hình con chó Shiba Inu cùng với các cụm từ vô nghĩa.

Dogecoin do các kỹ sư phần mềm Billy Markus và Jackson Palmer tạo ra. Hiện tại, ngày 16/04/2021, Dogecoin có tổng giá trị thị trường hơn 40 tỉ USD, theo trang dữ liệu thị trường tiền điện tử CoinGecko, thêm hơn 20 tỉ USD.

Contessoto (người làm việc tại một công ty âm nhạc ở Los Angeles) cho biết anh không có thu nhập khả dụng để mua dogecoin, vì vậy anh đã chấp nhận rủi ro rất lớn. Contessoto không chỉ sử dụng tất cả số tiền tiết kiệm của mình mà còn bán tất cả cổ phiếu mình sở hữu, bao gồm cả cổ phiếu của Tesla và Uber cũng như đầu tư ký quỹ bằng cách vay tiền từ Robinhood thông qua ứng dụng. Contessoto bị hấp dẫn bởi dogecoin vì một vài lý do. Anh ấy yêu thích

cộng đồng Reddit xung quanh đồng tiền kỹ thuật số vì cơ sở của nó đã phát triển đáng kể kể từ khi Dogecoin được tạo ra như một trò đùa vào năm 2013. Anh ấy cũng đánh giá cao rằng nó được lấy cảm hứng từ meme Shiba Inu "Doge", anh ấy nói.

Và giống như nhiều người nắm giữ Dogecoin, "Lý do tôi gửi tiền tiết kiệm của mình vào Dogecoin là Elon Musk", người đã nhiều lần Twitter về tiền điện tử. Mặc dù không rõ liệu những dòng Twitter ủng hộ đồng xu của Musk có nghiêm túc hay không, "Tôi nghĩ anh ấy là một thiên tài" Contessoto nói. Trên tất cả, Contessoto rất lạc quan về sự phát triển của Dogecoin và nghĩ rằng nó có thể giúp anh ấy xây dựng "sự giàu có" để truyền lại cho gia đình tương lai của mình. "Tôi lớn lên trong hoàn cảnh nghèo đói" anh nói, "vì vậy đây là một vấn đề lớn đối với tôi".

Glauber Contessoto 33 tuổi, nói với CNBC Make It: "Tôi đã thức cả đêm để nhìn chăm chăm vào màn hình của mình". Sau khi tìm hiểu về tiền điện tử mang hình ảnh của một meme trên Reddit, Contessoto cho biết anh đã đầu tư hơn 180.000 USD vào Dogecoin từ ngày 5/2, khi nó có giá khoảng 4,5 xu.

## 2. Một dòng Twitter của tỉ phú Elon Musk về Dogecoin có thể khiến giá tăng nhanh hơn cả tốc độ tên lửa SpaceX.

"Dogecoin to the moon!" (Dogecoin lên mặt trăng!) là câu nói được truyền tai nhau trong giới đầu tư. Câu chuyện về đồng tiền ảo này gắn liền với những dòng Twitter của tỉ phú Elon Musk. Trước thời điểm CEO Tesla làm khách mời chính của chương trình Saturday Night Live của đài NBC ngày 09/05/2021, tin đồn đồng Dogecoin tăng phi mã đã "râm ran". Chơi tiền ảo, ngoài tiền thì cần chuẩn bị thần kinh thép vì giá Dogecoin lên xuống như tàu lượn. Nhà đầu tư chịu được "nhiệt" thì mới có thể chơi món này. Bong bóng đồng Dogecoin đã được khuyến cáo từ lâu nhưng không ít nhà đầu tư vẫn lao theo.

David Kimberley, nhà phân tích tại Freetrade của Anh cho biết: "Sự tăng giá của Dogecoin là một ví dụ kinh điển của Lý thuyết về kẻ ngốc hơn (Greater Fool Theory). Mọi người mua tiền điện tử, không phải vì nó có giá trị nào, mà vì họ hy vọng những người khác sẽ mua, đẩy giá lên và họ có thể kiếm tiền nhanh chóng. Bong bóng cuối cùng cũng phải vỡ và bạn sẽ bị bỏ lại nếu không thoát ra kịp thời".

Từ đầu năm 2021 đến nay, giá Dogecoin tăng chóng mặt hơn 14.600% từ mức xấp xỉ 0,004 USD/DOGE lên mức 0,585 USD/DOGE. Với mức tăng này, đồng tiền ảo từ chỗ chỉ là một trò đùa đã đạt tới giá trị vốn hoá 69 tỉ USD. Dogecoin giờ trở thành tiền số đứng thứ 7 toàn thị trường tiền kĩ thuật số về giá trị vốn hóa.

Ban đầu Dogecoin tăng phi mã cùng sóng tăng của các đồng tiền kĩ thuật số khác như Bitcoin và Ethereum. Sau đó, tỉ phú Elon Musk rất hay viết Twitter về đồng tiền Dogecoin khiến giá tăng vọt.

Ngày 15/04/2021, tỉ phú viết dòng Twitter: "Doge barking at the moon", kèm bức tranh cùng tên của họa sĩ Joan Miró. Giá Dogecoin lập tức tăng hơn 100% chỉ trong một ngày. Tỉ phú Mỹ cũng từng gọi Dogecoin là "tiền điện tử ưa thích" và "tiền điện tử của mọi người".

Chỉ với một câu nói trên Twitter, tỉ phú Elon Musk đã phù phép khiến thị trường tiền ảo "cắm đầu" lao dốc

Nhưng ngay khi tỉ phú Elon Musk xuất hiện trên show truyền hình Saturday Night Live của đài NBC vào ngày 09/05/2021, giá Dogecoin "bốc hơi" 30%. Theo Coinmarketcap, Dogecoin tụt từ 0,7 USD còn hơn 0,5 USD sau hơn 30 phút chương trình. Giá trị vốn hóa giảm từ 90 tỉ USD xuống 68 tỉ USD sau 1 giờ. Hơn 150 triệu USD của các nhà đầu tư đã bị "thối bay" chỉ trong 1 giờ.

Mặc dù trong chương trình, tỉ phú Elon Musk nhắc đến Dogecoin và khẳng định đây là tương lai của tiền tệ nhưng cũng chẳng thể kéo giá Dogecoin lên.

Nếu như trước đó, một dòng Twitter của tỉ phú công nghệ Elon Musk về Dogecoin có thể khiến giá tăng nhanh "hơn cả tốc độ tên lửa SpaceX" thì hôm nay một dòng Twitter của vị tỉ phú này khiến giá Bitcoin rớt thảm.

"Tesla đã dừng việc mua xe bằng Bitcoin. Chúng tôi lo ngại về sự gia tăng của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để khai thác và giao dịch Bitcoin, đặc biệt là than - loại nhiên liệu gây ô nhiễm nhất" - Elon Musk viết trên Twitter cá nhân. Ông chủ Tesla bày tỏ tin tưởng vào tương lai đầy hứa hẹn của tiền số. Tuy nhiên, điều đó không thể đi kèm với cái giá về môi trường.

Giá Bitcoin lập tức "bốc hơi" 5% chỉ sau phút đầu tiên dòng Twitter được đăng tải. Có thời điểm giá

Bitcoin "bay" hơn 17% giá trị. Không chỉ có giá Bitcoin mà cổ phiếu Tesla cũng giảm 4,42% giá trị.

Vào thời điểm 2:37' chiều 13.5 theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin ở mức 50.620 USD/BTC (giảm 11,93% so với phiên giao dịch trước đó).

Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường tiền ảo, Ether - tiền điện tử lớn thứ hai thế giới cũng bị bán tháo và giảm 14%, chạm mức thấp nhất là 3.550 USD.

Trước đó, tháng 02/2021, Tesla cho hay chấp nhận Bitcoin như một phương thức thanh toán khi mua xe của hãng. Tesla tuyên bố đã mua số lượng Bitcoin trị giá 1,5 tỉ USD.

Mặc dù Tesla cho biết sẽ ngừng chấp nhận thanh toán mua xe bằng Bitcoin, tỉ phú Elon Musk khẳng định, công ty vẫn không bán ra, đồng thời sẽ tìm hiểu những đồng tiền điện tử khác không tiêu tốn nhiều nhiên liệu trong giao dịch.

Trước đó, vào năm 2018, Elon Musk từng mất chức Chủ tịch Tesla và phải đóng khoản phạt 40 triệu USD sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào cuộc điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán.

Trong cuộc phỏng vấn với CoinDesk, nhà kinh tế học Nouriel Roubini thậm chí gọi những dòng Twitter có chủ ý của Musk là "hành vi tội phạm". Ông mô tả việc đầu tư vào Bitcoin rồi đẩy giá lên là "vô trách nhiệm và thao túng thị trường". SEC có thể đang điều tra các Twitter của CEO Tesla về Dogecoin (DOGE).

Cách đây vài ngày, tỉ phú Elon Musk đã khiến đồng Dogecoin bốc hơi ngay 30% sau khi làm khách mời chính của chương trình Saturday Night Live của đài NBC ngày 9.5. Theo Coinmarketcap, hơn 150 triệu USD của các nhà đầu tư đã bị "thối bay" chỉ trong 1 giờ. Liệu đây có phải là một "chiêu trò" khác của ông trùm thị trường tiền ảo người Mỹ này không?

## Tài liệu tham khảo

Kim Thoa (2021). Elon Musk 'bé lái', Bitcoin ngã nhào. <https://tuoitre.vn/elon-musk-be-lai-bitcoin-nga-nhao-20210515101343699.htm>

Hồ Điệp (2021). Tỷ phú Elon Musk đầu tư lớn vào "cuộc chơi" Bitcoin. <https://vov.vn/kinh-te/ty-phu-elon-musk-dau-tu-lon-va-oc-choi-bitcoin-836817.vov>

Hương Thủy (2021). Tỷ phú Elon Musk tiếp tục là lý do đồng dogecoin tăng giá mạnh. <https://bnews.vn/ty-phu-elon-musk-tie-p-tu-c-la-ly-do-do-ng-dogecoin-tang-gia-ma-nh/194560.html>